



# NEWS ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ฉบับที่ 297 ปักษ์แรก ตุลาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา <http://www.qa.kmutnb.ac.th>

## ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2555 ระดับส่วนงานไปในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา QA NEWS ฉบับนี้ขอนำผลการประเมินคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสมานำเสนอ

### คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รับการประเมินระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 กรกฎาคม 2556 โดยมี อาจารย์สมาน สรรพศรี จากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย รศ.วิมล เหมือนคิด ผศ.ดร.สาธิตี อาจารย์ธิ อาจารย์ชูชีพ เขียวอุบล ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด โดยมีอาจารย์กฤตยา ทองผาสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.19 คณะกรรมการมีข้อคิดเห็น ว่า คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมีปรัชญา ปณิธาน กระบวนการ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างนวัตกรรมสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คณะมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม และคณะมีโครงการที่สามารถให้บริการทางวิชาการ แก่ชุมชน/หน่วยงานภายนอก สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาว่า คณะควรวางแผน อัตรากำลังบุคลากรให้สอดคล้องกับจำนวนการรับนักศึกษา กำหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตร และการบริการทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควร กำหนดนโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้ครอบคลุม ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ และในระยะยาว คณะควรเปิด หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัย ในกลุ่ม ค1 ซึ่งเน้นระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาทักษะทางภาษา ให้แก่บุคลากรของคณะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หาความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดโครงการ พัฒนาคุณค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือโครงการวิจัยต่อยอดอื่นๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า โดยยึดต้นแบบ จากผลงานลายผ้าต่างๆ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่อง

และควรหาแนวทางเสริมหรือกลไกที่ผลักดันให้คณะมีบรรยากาศ ของการเป็นสังคมของนักวิจัยหรือสังคมของนักประดิษฐ์

### คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับการประเมินระหว่างวันที่ 24 ถึง 25 กรกฎาคม 2556 โดยคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิบัติที่ออกตามกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 มี รศ.ดร.สิริ ชัยเสรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ ผศ.สุวรรณี สิมะกรพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมีบุคลากรของคณะอุตสาหกรรม-เกษตรทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ได้แก่ อาจารย์สุกัญญา วงวาท นางอุไรวรรณ เสนชู และนางสาวธีราพร บุญเรือง ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.26 โดย คณะกรรมการมีข้อคิดเห็น ว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความพร้อมด้านวิชาการและ อุปกรณ์การสอน มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม ทักษะตรงตามอัตลักษณ์ของคณะ คณาจารย์มีความตั้งใจ ในการทำงานทั้งงานสอนและงานอื่นๆ และมีองค์ความรู้ที่ตรงกับ ความต้องการของชุมชน

โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาว่า คณะควรวิเคราะห์ ผลการปฏิบัติงาน และกำหนดแผนการดำเนินงานเชิงรุก ควร มี แผนพัฒนาอัตรากำลังด้านบุคลากรให้มีจำนวนและคุณวุฒิ สอดคล้องกับภารกิจ มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ในทุกด้าน พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อลดภาระงาน และแสวงหา แนวทางการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและการเพิ่มรายได้ และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในระยะยาวว่า คณะควรพัฒนา โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก สร้าง ระบบการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

สร้างเครือข่ายกับวิสาหกิจชุมชนและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของคณะ และควรมีการวางแผนการดำเนินงานการจัดลำดับความสำคัญ และเป้าหมายที่ชัดเจนในกรอบระยะเวลา 5-10 ปี

### สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โดยมี รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผศ.สิทธิพร เกิดสำอางค์ อาจารย์สมภพ ทองปลิว และนางกนกภัทร คูพิพัฒนไพศาล เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.82 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาว่า สำนักฯ ควรมีระบบการนำผลประเมินไปปรับปรุงแผนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำผลสรุปของการดำเนินงานไปปรับปรุงการจัดทำแผนงานในปีต่อไป ควรมีแนวทางในการให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา และผู้เข้ารับการศึกษา เป็นต้น ควรนำผลการดำเนินงานจากวิทยาเขตอื่นมาร่วมใช้ในการประเมินคุณภาพ ควรหาแนวทาง และวิธีการในการดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านระบบสารสนเทศที่กระจายอยู่ตามคณะ ให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ควบคุมและติดตามได้อย่างเป็นระบบ

### สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส รับการประเมินเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยมี รศ.ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานกรรมการประกอบด้วย ดร.มงคล หวังสถิตย์วงศ์ อาจารย์ปรีชา ทองดิษฐ์ และนางสาวชนิกา ชื่นแสงจันทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.25 จุดเด่นของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส คือ มีการนำระบบบริหารงานคุณภาพสากล ISO 9001:2008 มาใช้ในการบริหารงาน และการควบคุมคุณภาพทั้งองค์กร ทำให้สามารถตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาว่า สถาบันฯ ควรเพิ่มงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เช่น สนับสนุนบุคลากรไปฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของแต่ละคน และ

ควรมีการกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับงานบริการหน่วยงานภายในด้วย เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานจากการให้บริการ แม้ว่าในทางปฏิบัติอาจไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจริงก็ตาม และในระยะยาว เนื่องจากสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสเป็นหน่วยงานให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยี อีกทั้งมีบุคลากรที่มีทักษะ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่จำนวนมาก จึงมีโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันที่ให้บริการวิชาการและการวิจัยได้จึงควรมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในแต่ละสายงานได้รับการพัฒนา และมีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการร่วมกันพัฒนาหน่วยงานให้มีชื่อเสียงต่อไป

## แวดวง QA

### สมศ. เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2556

ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กำหนดจัดการประชุมวิชาการ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- 2) รายงานคุณภาพการจัดการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอก และรายงานผลการดำเนินงานของ สมศ. ในรอบ 13 ปี ต่อสาธารณชน และ 3) เพื่อให้ทราบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ บัดนี้ สมศ. ได้เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ สมศ. [www.onsqa.or.th](http://www.onsqa.or.th) หรือ <http://www.onesqa.or.th/register/th/home/index.php> โดยจะปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. หรือมีจำนวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าครบเต็มความจุของห้องประชุม การประชุมครั้งนี้ไม่เสียค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าว แต่ถ้าต้องการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conferemce on QA Culture : Cooperation or Competition (ICQA2013) ซึ่งจัดในเวลาและสถานที่เดียวกัน จะต้องเสียค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้สนใจการประชุมวิชาการ ICQA2013 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.icqa2013.com/>